

KIẾN XƯƠNG

Sôi nổi phong trào thi đua dân vận khéo

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 26/3/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức phong trào thi đua dân vận khéo, huyện Kiến Xương đã xây dựng được 1.685 lượt mô hình dân vận khéo, trong đó có 1.628 mô hình do tập thể thực hiện, 57 mô hình do cá nhân thực hiện với 663 mô hình phát triển kinh tế, 586 mô hình văn hóa - xã hội, 225 mô hình an ninh, quốc phòng và 211 mô hình xây dựng hệ thống chính trị. Qua đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về phong trào thi đua dân vận khéo gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.



Xã Minh Hưng (Kiến Xương) huy động sức dân tham gia xây dựng nông thôn mới.

Bà Bùi Thị Ngoan, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Kiến Xương cho biết: 10 năm qua, trên địa bàn huyện đã có nhiều mô hình dân vận khéo tiêu biểu có sức lan tỏa, nhân ra diện rộng. Tiêu biểu như mô hình phát triển kinh tế của chị Trần Thị Lanh, Trưởng thôn Giáo Nghĩa, xã Bình Minh đã mạnh dạn đầu tư máy gặt, máy cấy, máy sấy thóc, máy ép gạch, duy trì diện tích cây 50ha, lợi nhuận mỗi năm 450 triệu đồng, tạo việc làm cho 12 lao động với thu nhập 5 triệu đồng/người/tháng. Hay mô hình phụ nữ tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và tiết kiệm giúp nhau mua thẻ bảo hiểm y tế của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vũ Hòa. Thông qua mô hình đã thành lập được 30 nhóm tiết kiệm với 857 thành viên tham gia tiết kiệm từ 100.000 - 300.000 đồng/người/tháng giúp

202 hội viên vay phát triển kinh tế và hỗ trợ 80 thành viên mua thẻ bảo hiểm y tế.

Thực hiện chủ trương về xây dựng và phát triển vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa, những năm qua, cấp ủy các cấp đã làm tốt công tác dân vận để tích tụ ruộng đất sản xuất nông nghiệp hàng hóa với diện tích 806ha. Điển hình như mô hình tích tụ ruộng đất sản xuất lúa hàng hóa ở các xã Thanh Tân, Bình Định, Vũ Tây, Quang Bình, thị trấn Thanh Nê; mô hình xây dựng vùng sản xuất cây màu vụ

đông của các xã Vũ An, Quang Trung, Vũ Ninh, Vũ Lễ.

Đặc biệt, từ phong trào thi đua dân vận khéo đã tạo được sự đồng thuận của nhân dân trong việc dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng, hiến đất làm giao thông thủy lợi nội đồng, giao thông trong thôn xóm, góp ý, góp công, góp của để xây dựng nông thôn mới và 25 xã có vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa với diện tích 806ha. Điển hình như mô hình tích tụ ruộng đất sản xuất lúa hàng hóa ở các xã Thanh Tân, Bình Định, Vũ Tây, Quang Bình, thị trấn Thanh Nê; mô hình xây dựng vùng sản xuất cây màu vụ

đông của các xã Vũ An, Quang Trung, Vũ Ninh, Vũ Lễ. Nhiều mô hình hay, hiệu quả được nhân rộng như mô hình vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM ở các xã Thanh Tân, Bình Định, Vũ Tây, Quang Trung, Vũ Lễ... Cụ thể như ông Bùi Thế Vinh, xã Bình Định đã tích cực vận động nhân dân, vận động gia đình con cháu ủng hộ hàng trăm triệu đồng; bà Vũ Thị Lưu, xã Thanh Tân hiến 30m² đất thổ cư và vận động gia đình ủng hộ 800 triệu đồng; ông Vũ Văn Ngừng, xã Vũ Tây tích cực vận động nhân dân xây dựng NTM, bản thân ủng hộ hàng trăm ngày công và làm tốt công tác giám sát cộng đồng

trong quá trình xây dựng NTM ở địa phương...

Thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đề ra, nhiều công trình, dự án trọng điểm được triển khai, trong đó công tác giải phóng mặt bằng gặp không ít khó khăn. Song nhiều đơn vị đã thực hiện tốt công tác dân vận, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện giải phóng mặt bằng theo đúng quy định, bảo đảm thu hồi đất theo đúng quy trình, kế hoạch, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, giữ vững ổn định tình hình ở cơ sở. Những năm gần đây, thực hiện công tác vệ sinh môi trường đã xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả như mô hình xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch", thu gom rác thải, mô hình đường hoa của hội liên hiệp phụ nữ các xã. Các mô hình này đã được nhân rộng ra phạm vi toàn huyện, góp phần tạo môi trường xanh, sạch, đẹp ở các vùng nông thôn.

Có được kết quả trên, hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Kiến Xương đã chỉ đạo Ban Dân vận Huyện ủy trực tiếp tham mưu, hướng dẫn các đơn vị, cơ sở thực hiện đăng ký, xây dựng mô hình, điển hình dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt chú trọng các quy trình triển khai, các bước tiến hành bảo đảm chặt chẽ, khoa học, tránh hình thức, kém hiệu quả. Tiến hành khảo sát, đánh giá, phân loại chất lượng, nhân rộng những mô hình, điển hình. Từ quan điểm trên, các tổ chức cơ sở đảng trong huyện đã tích cực tiếp thu và triển khai thực hiện khá nghiêm túc. Vì thế, các mô hình, điển hình dân vận khéo đã có tác dụng to lớn, đóng góp quan trọng vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là nhiệm vụ xây dựng NTM.

THU THUY

Trong quá trình thực hiện việc sáp nhập thôn tại một số xã trên địa bàn huyện Thái Thụy đã gặp phải những khó khăn, vướng mắc nhất định. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở và sự ủng hộ, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, đến nay, công tác sáp nhập thôn trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả tích cực, bảo đảm đúng lộ trình, kế hoạch đề ra.

THÁI THUY

Gỡ khó việc sáp nhập thôn

thôn đã hoàn thành các khoản đóng góp xây dựng nông thôn mới nếu sáp nhập xây dựng lại nên không muốn tiếp tục đóng góp... Mặc dù, trước đó thôn đã tích cực tuyên truyền, quán triệt về chủ trương, văn bản chỉ đạo sáp nhập thôn đến đông đảo nhân dân, cán bộ, đảng viên trong thôn.

Theo ông Vũ Trọng Phối, Chủ tịch UBND xã Thụy Duyên: Trước khó khăn, vướng mắc trên, xã báo cáo huyện để tiếp thu ý kiến chỉ đạo đồng thời chủ động đề ra các phương án, giải pháp để giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Ban chỉ đạo sáp nhập thôn trên địa bàn xã tổ chức họp rút kinh nghiệm, tiếp thu kiến nghị xin ý kiến lại của cử tri thôn Nghĩa Chủ. Trước khi tổ chức xin ý kiến lại của cử tri, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, pháp luật, mục đích, ý nghĩa của việc sáp nhập thôn. Đồng thời, phân công lãnh đạo xã, cán bộ các ban, ngành, đoàn thể của xã phối hợp với Ban công tác mặt thôn, thôn Nghĩa Chủ đến từng gia đình tuyên truyền, vận động các hộ



Thôn Nghĩa Chủ, xã Thụy Duyên (Thái Thụy) có quy mô dưới 150 hộ.

chấp thuận về đề án sáp nhập thôn. Nhiều cử tri chưa chấp thuận trước đây sau khi được tuyên truyền, vận động đã đồng thuận với đề án sáp nhập thôn. Từ đó, bảo đảm có đủ tỷ lệ số hộ trong thôn tán thành để thực hiện sáp nhập. Đến nay, xã đã trình HĐND xã thông qua đề án sáp nhập thôn và hoàn thiện hồ sơ trình huyện, tỉnh.

Theo kế hoạch, huyện Thái Thụy có 17 thôn ở 14 xã không đủ tiêu chuẩn phải sáp nhập với 15 thôn liền kề trong cùng đơn vị hành chính cấp xã thành 16 thôn mới. Để thực hiện thành công mục tiêu sáp nhập, huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện và tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, xây dựng

kế hoạch, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sáp nhập thôn bảo đảm quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện. Ban Chỉ đạo thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện và tổ giúp việc thường xuyên bám sát cơ sở, phối hợp với địa phương giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết của việc sáp nhập thôn, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện. Việc triển khai sáp nhập thôn được các địa phương thực hiện theo đúng hướng dẫn, quy định, luôn coi trọng, lắng nghe ý kiến của người dân, bảo đảm không làm xáo trộn đời sống và sinh hoạt của người dân.

Với sự chỉ đạo tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện xuống thôn và sự đồng thuận của người dân, đến nay, kế hoạch sáp nhập thôn trên địa bàn huyện Thái Thụy đang được triển khai đúng lộ trình, kế hoạch. Tính đến ngày 14/8, có 14/14 xã đã hoàn thành bước xin ý kiến cử tri, trình HĐND xã thông qua đề án sáp nhập thôn trên địa bàn và hoàn thiện hồ sơ gửi UBND huyện để trình tỉnh.

TRẦN TUẤN

Để trẻ tự tin vào lớp 1

Từ ngày 19/8 đến ngày 24/8 là tuần học đầu tiên với trên 400.000 học sinh trong toàn tỉnh. Theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đây là thời gian để các nhà trường tổ chức tuần sinh hoạt tập thể, đặc biệt là việc chuẩn bị tâm thế cho học sinh lớp 1 khi các em bước vào môi trường học tập mới.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay trong buổi sáng ngày đầu tiên các cháu lớp 1 đến trường (ngày 19/8), nhiều phụ huynh vẫn đứng chờ con ngoài cổng Trường Tiểu học Kỳ Bá (thành phố Thái Bình). Mặc dù biết lên tiểu học trẻ sẽ bước vào giai đoạn chuyển từ hoạt động vui chơi sang hoạt động học tập là chủ đạo, phải làm quen với những chữ cái, con số, học những kiến thức mới và làm quen với những hoạt động, tác phong của học sinh nhưng nhiều phụ huynh vẫn

tỏ ra lo lắng. Bà Lê Thị Dương (phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình) chia sẻ: Năm học này cháu tôi bắt đầu vào lớp 1, tôi khá lo lắng. Lớp học đông, môi trường giáo dục mới, thầy cô, bạn bè mới nên tôi lo cháu không hòa đồng cùng các bạn. Buổi đầu tiên cháu đi học nên tôi cố chờ cháu học hết buổi, cháu cần gì, thiếu gì thì tôi sẽ về lấy và mang cho cháu. Tâm trạng của bà Dương cũng là tâm trạng chung của rất nhiều các bậc ông bà, cha mẹ trong buổi đầu các cháu lớp 1 đến trường.



Cô giáo Trường Tiểu học Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) hướng dẫn học sinh lớp 1 cách sử dụng hộp phấn.

Cô giáo Đặng Thị Lan, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kỳ Bá chia sẻ: Chuẩn bị tâm thế cho trẻ vào lớp 1 là một quá trình tác động nhằm hình thành ở trẻ sự sẵn sàng đi học, giúp

trẻ thích ứng với hoạt động học tập ở lớp 1. Vì vậy, để chuẩn bị tâm thế cho trẻ 6 tuổi vào lớp 1 là cần phải chuẩn bị tốt về mặt thể chất, trí tuệ, tình cảm, ngôn ngữ và một số kỹ năng cần thiết

cho hoạt động học. Hết năm học 2018 - 2019, nhà trường đã phối hợp với một số trường mầm non lân cận tổ chức cho các con 6 tuổi tham quan, tìm hiểu về môi trường. Hầu hết các con tỏ

TIỀN HẢI

32 đơn vị tham gia liên hoan ca múa nhạc năm 2019

Trong hai ngày 22 - 23/8, Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Tiên Hải tổ chức liên hoan ca múa nhạc năm 2019. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2019), Quốc khánh 2/9, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và 191 năm thành lập huyện Tiên Hải.



Tiết mục của xã Tây Tiến.

Tham dự liên hoan có 32 đơn vị đến từ các xã, thị trấn trong huyện. Các tiết mục có chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, trong đó nhiều tiết mục được đánh giá cao bởi sự đầu tư kỹ lưỡng, dàn dựng công phu về mặt nội dung và nghệ thuật. Liên hoan được tổ chức nhằm mang đến cho khán giả một chương trình nghệ thuật đặc sắc, góp phần động viên, khích lệ cán bộ, nhân dân trong tiến trình xây dựng nông thôn mới. Đây cũng là dịp để những diễn viên quần chúng có dịp giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm biểu diễn, từ đó góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ cơ sở.

Lễ tổng kết và trao giải liên hoan sẽ diễn ra tối ngày 23/8. Những tiết mục xuất sắc nhất sẽ được công diễn tại Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện ngày sau lễ trao giải.

HOÀNG LANH

Tập huấn phòng ngừa, ứng phó thảm họa và sơ cấp cứu ban đầu

Sáng ngày 22/8, Hội Chữ thập đỏ huyện Thái Thụy tổ chức hội nghị tập huấn phòng ngừa ứng phó thảm họa và sơ cấp cứu ban đầu năm 2019.

Tham dự tập huấn, 150 học viên là chủ tịch hội chữ thập đỏ các xã, thị trấn, cán bộ chữ thập đỏ các trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn huyện và đội tình nguyện viên đã được phổ biến những kiến thức cơ bản về phòng ngừa, ứng phó thảm họa, cách chằng chống nhà cửa, kỹ năng cứu hộ nạn nhân đuối nước và sơ cấp cứu cơ bản.

Thông qua tập huấn giúp các học viên nắm vững quy trình phòng, chống thiên tai, thành thạo kỹ thuật sơ cấp cứu ban đầu, góp phần hạn chế thiệt hại khi thiên tai xảy ra, qua đó phát huy được vai trò của đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ trong công tác phòng ngừa, ứng phó thảm họa và sơ cấp cứu ban đầu.

THU TRANG

Truyền thông chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi

Trung tâm Y tế huyện Đông Hưng phối hợp với Trạm Y tế xã Đông Quang vừa tổ chức truyền thông chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và tư vấn sức khỏe, khám bệnh miễn phí cho người cao tuổi trong xã.

Tại hội nghị, các hội viên câu lạc bộ người cao tuổi giúp người cao tuổi của xã Đông Quang được nghe truyền thông, nói chuyện chuyên đề về vấn đề già hóa dân số; vai trò của việc giữ gìn sức khỏe và phòng tránh bệnh tật ở độ tuổi trên 60; tư vấn, hướng dẫn người cao tuổi cách phòng và điều trị các bệnh mãn tính, bệnh không lây nhiễm, cách chăm sóc sức khỏe và giúp nhau chăm sóc sức khỏe. Cũng tại hội nghị, 150 người cao tuổi đã được cán bộ y tế khám sàng lọc bệnh tăng huyết áp, bệnh tiểu đường, trên cơ sở đó tư vấn cách chăm sóc sức khỏe cụ thể đối với từng trường hợp.

HÀ ANH